



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: กับแก้มการเมือง: กระทรวงเกษตรฯ	เดลินิวส์
2. รมต.เกษตรฯพิตเล็งย้ายใหญ่ เตรียมแบ่งงานเสนาบดีหลังแถลงนโยบาย	สยามรัฐ
3. ก.เกษตรฯแบ่งงานตามแผนหาเสียง	ข่าวสด
4. 'เฉลิมชัย'ถก 3 รมช.เกษตรฯ แบ่งงานตาม 'นโยบายพรรค'	กรุงเทพธุรกิจ
5. สศก. ปลื้มมาตรการปรับสมดุลการผลิต ลดพ่อแม่พันธุ์ตันราคาไข่ไก่ขยับขึ้น....	prachachat.net
6. เอ็กบอร์ดตันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท....	khaosod.co.th
7. "กฤษฎาโมเดล" ไข่ไก่ใกล้ตลาดสำเร็จ ตันราคาฟองฟองละ 2.83 บาท	siamrath.co.th
8. กษ.ฟุ้งแก้ปัญหาไข่ไก่ใกล้ตลาด! ตันราคาแตะฟองละ2.83บาท	naewna.com
9. คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: จับประเด็น: ผนึกพันธมิตรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: กับแก้ล้มการเมือง: กระทรวงเกษตรฯ

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25474 หน้า : 2 (กลาง)

# กับแก้ล้มการเมือง

## กระทรวงเกษตรฯ

เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้ากระทรวง ก็มักจะต้องปรับเปลี่ยนตัวข้าราชการเพื่อสนองนโยบายรัฐมนตรีโดยจะเริ่มพิจารณาปรับเปลี่ยนคนในช่วงเดือน ส.ค. สำหรับในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดือนก.ย.นี้ ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จะเกษียณในระดับ 10 มี 9 ตำแหน่ง คือมีผู้ตรวจราชการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์และนายอานัติ วิเศษรงนา ส่วนรองปลัดกระทรวง 3 ตำแหน่งคือ น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน นายสุระเดช เดียวตระกูล นายสุรจิตต์ อินทรชิต ในส่วนอธิบดี 4 ตำแหน่ง คือนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ทั้งนี้ ในแต่ละปีกระทรวงเกษตรฯได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1 แสนล้านบาท มีหน่วยงานในกำกับดูแลระดับกรม 15 หน่วยงานและองค์กรมหาชนอีก 3 หน่วยงานกรมที่งบประมาณมากที่สุดคือชลประทาน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : รมต.เกษตรฯพิตเล็งย้ายใหญ่ เตรียมแบ่งงานเสนาบดีหลังแถลงนโยบาย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 24068 หน้า : 1, 8, 10

เตรียมแบ่งงานเสนาบดีหลังแถลงนโยบาย

# รมต.เกษตรฯพิต เล็งย้ายใหญ่

บิกขรก.กระทรวง  
จี้แก้ปัญหาปากท้อง  
'วิษณุ'ย้ำ'ธรรมนัส'  
มี'คุณสมบัติ'ครบ

"วิษณุ" เผยรัฐบาลทำหนังสือขอพระบรมราชานุญาตวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์แล้ว ระบุแบ่งงาน "รมต.ใหม่" หลังแถลงนโยบายเสร็จ ย้ำ "ธรรมนัส" โดนคดีคปท.ไม่ขัดคุณสมบัติ ส.ส. ไม่กระทบการเป็น รมต. "ชวน" เตรียมใช้ห้องประชุมที่โอทีให้รัฐบาลใหม่แถลงนโยบาย ด้าน "4 รมต.เกษตรฯ" โทรสายตรงถึง "ปลัดเกษตรฯ" เตรียมห้องทำงานรองรับแล้ว คาดเข้ากระทรวงฯ สัปดาห์หน้า จ่อยกย้ายครั้งใหญ่ เพื่หานมือทำงาน เร่งแก้ปัญหาปากท้องเกษตรกรทันที เกลียงงานให้ "3 รมช." แบ่งเด็กคุมงบกว่าแสนล้าน "เรื่องไกร" ยื่น "กกต." สอบ 6 ส.ว. ถึงทุนสื่อ จ้างศาล รธน.หาข้อยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ของ "นาที" เล็งร้องสอบคุณสมบัติ ครม.ใหม่ เหน็บศาลรธน.ล่าช้าบมพิจรณาคุณสมบัติ "สุวิทย์" เมื่อเทียบ "ธนาธร"

## ■ เล็ง

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว จะมีการประชุม ครม.ต่อเลยทันทีหรือไม่ นั้น ส่วนตัวตนไม่ทราบ และยังไม่ทราบด้วยว่าจะถวายสัตย์ฯ เวลาใด ยังไม่มีกำหนดการ และไม่ทราบว่าจะเป็นวันที่ 16 ก.ค.นี้หรือไม่ แต่วันนี้รัฐบาลจะทำหนังสือขอพระราชทานวันเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ครม.ครั้งแรกจะยังไม่มีการแบ่งงานรัฐมนตรีใหม่ แต่จะพูดเรื่องนโยบายเป็นหลัก หรือเรียกเป็นการประชุมเพื่อเตรียมแถลงนโยบายที่ทำมาทุกรัฐบาล ขณะเดียวกันการแบ่งงานจะเกิดขึ้นภายหลังมีการแถลงนโยบายไปแล้ว

นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่เหมาะสมตำแหน่งรัฐมนตรี เนื่องจากเคยถูกคดีจากต่างประเทศมาแล้ว ว่า ตามข้อกฎหมายเป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนความเหมาะสมและความควรไม่ควรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องหลักจริยธรรมในตัวรัฐมนตรีนั้นก็สามารถทำได้เป็นสิทธิ อย่างไรก็ตาม ให้ไปไล่ดูคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามที่

มีอยู่ในมาตรา 98 และมาตรา 101 ว่า ชัดหรือไม่ชัดอย่างไร หากใช่ก็คือใช่ หากไม่ใช่ก็คือไม่ใช่

เมื่อถามว่าการที่ถูกต้องโทษในต่างประเทศแล้วย้ายกลับมาที่ประเทศไทย จะต้องรับโทษและติดคุกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่รู้ ตนไม่ทราบ

เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าตามมาตรา 98 ไม่ชัดใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า "ใช่" ซึ่งมาตรา 98 เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็น ส.ส. ขณะที่มาตรา 101 เป็นเรื่องของการพ้น จึงต้องไล่ไปดูตั้งแต่ตอนต้น ส่วนการเป็นรัฐมนตรีอยู่ในมาตรา 160 ซึ่งพอดูแล้วไม่ได้กระทบมาตรา 160 ส่วนความควรไม่ควรก็มีปัญหาเกิดได้กับทุกคน เช่น นายอุตตม สาวนายน จะควรไม่ควรก็แบบเดียวกัน ซึ่งคนชี้ขาดขึ้นอยู่กับนายฯ เพราะในชั้นเจ้าหน้าที่ไปตรวจในส่วนนั้นไม่ได้ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะทำข้อสังเกตเป็น 2 ช่อง คือ ช่องตามกฎหมายและช่องที่เป็นปัญหาในสังคมอยู่ สมมติมีคนคิดว่าอยู่ที่ปปช. แต่ยังไม่ถูกชี้มูล คุณสมบัติก็ไม่ได้ เรื่องนี้รัฐมนตรีคนไหนที่มีคดีก็ได้ทำส่งไว้หมด เพื่อวันหนึ่งหากตัดสินขึ้นมาว่าชี้มูลแล้ว นายฯ จะได้รับรู้ล่วงหน้า และเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรก็ตาม นายฯ ทราบดีว่ารัฐมนตรีทั้ง 35 คน มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง"

ต่อหน้า ▶ 8

รหัสข่าว: C-190712021010 (12 ก.ค. 62/04:40)

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : รมต.เกษตรฯพิตเล็งย้ายใหญ่ เตรียมแบ่งงานเสนาบดีหลังแถลงนโยบาย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 24068 หน้า : 1, 8, 10

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สภาผู้แทนราษฎร จะยังจัดประชุมได้ต่อไปจนกว่า ครม. ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ และโดยปกติจะหยุดการประชุมไปจนกว่าที่ ครม. ชุดใหม่จะนัดแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เบื้องต้นตนเชื่อว่า จะไม่ใช้เวลาถึง 15 วัน อย่างไรก็ตามสำหรับสถานที่ที่จะให้รัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายนั้น จะใช้ที่รัฐสภาชั่วคราวอาคารหอประชุมใหญ่บริษัทที่ไอทีจำกัด

อ่านต่อหน้า 10

## ■ เล็ง

ต่อจากหน้า 8

(มหาชน) เพราะมีความเหมาะสม ยกเว้นระบบการลงคะแนนเท่านั้น ส่วนห้องประชุมรัฐสภา ย่านเกียกกายนั้น ที่เบื้องต้นจะใช้ห้องประชุมจันทรา นั้น มีที่นั่งรับรองเพียง 350 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ล่าสุดได้มีการเตรียมห้องทำงานให้กับรัฐมนตรีทั้ง 4 คน แล้ว โดยมีห้องไว้แล้วไม่ต้องทำใหม่ เพราะเคยมีรัฐมนตรี 4 คนมาก่อน โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ, นายธรรมาภรณ์ พรหมพจน์ รมช. เกษตรฯ, น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ และนายประภัตร โพธสุธน รมช. เกษตรฯ ได้ประสานมาถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยตรง ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับการโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้ว พร้อมกับได้พูดคุยถึงนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เบื้องต้น โดยจะมีการขับเคลื่อนตามนโยบายศาสตร์พระราชเป็นหัวใจหลัก

ในส่วน นายเฉลิมชัย จะดูแล 4 หน่วยงานหลัก คือ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับอีก 3 รมช. เกษตรฯ

นายเฉลิมชัย จะประชุมหารือกับ 3 รมช. อีกครั้งว่าจะมีการแบ่งงานกันอย่างไร คาดว่าจะเข้ากระทรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง หลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณในสัปดาห์หน้า

รายงานข่าวระบุว่า สิ่งสำคัญอันดับแรกที่รัฐมนตรีเกษตรฯทั้ง 4 คน ได้เตรียมหารือกันและจะดำเนินการเร็วที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้งานนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาปากท้อง เดินหน้าไปได้รวดเร็วตามที่หาเสียงไว้ รวมทั้งจะเร่งสร้างคะแนนนิยมจากประชาชนให้ได้โดยเร็ว รัฐบาลนี้จึงต้องใช้กลไกของกระทรวงเกษตรฯ ที่นำนโยบายลงสู่ระดับล่างได้ทันทีและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ได้ผลดีที่สุด

นอกจากนี้ ในเดือนกันยายนนี้ มีข้าราชการระดับสูงเกษียณอายุในระดับ 10 มี 9 ตำแหน่ง คือ ผู้ตรวจราชการ 2 ตำแหน่ง นางสาววารภรณ์ พรหมพจน์ และนายอานัติ วิเศษจรณา, รองปลัดกระทรวง 3 ตำแหน่ง คือ นางสาวดุจดเดือน ศศะนาวิณ, นายสุรเดช เตียวตระกูล, นายสุรจิตต์ อินทรชิต, อธิบดี 4 ตำแหน่ง คือ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว, นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม, นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง, นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ทั้งนี้ จะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญด้วยในสัปดาห์แรกช่วงวันที่ 1 สิงหาคมนี้ ต้องเสนอรายชื่อมือทำงานที่จะโยกย้ายไปนั่งตำแหน่งแล้ว ซึ่งพรรคที่มีข้อมูลของบุคลากรกระทรวงเกษตรฯ ในมือมากที่สุดคือ พรรคชาติไทยพัฒนา เพราะคุมกระทรวงนี้มานาน

ในส่วนงบประมาณที่กระทรวงเกษตรฯ ในแต่ละปีได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1 แสนล้านบาท มีหน่วยงานในกำกับดูแลระดับกรม 15 หน่วยงาน และองค์กรมมหาชนอีก 3 หน่วยงาน พันธกิจหลักคือพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เพื่อให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 108,539.324 ล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวม ซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวจะถูกกระจายไปให้หน่วยงานในกำกับดูแลดังนี้ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 1,756.01 ล้านบาท 2.กรมการข้าว 3,138.44 ล้านบาท 3.กรมชลประทาน 65,643.27 ล้านบาท 4.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,354.42 ล้านบาท 5.กรมประมง 4,096.94 ล้านบาท

6.กรมปศุสัตว์ 6,225.69 ล้านบาท 7.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2,302.03 ล้านบาท 8.กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70 ล้านบาท 9.กรมวิชาการเกษตร 4,136.47 ล้านบาท 10.กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56 ล้านบาท 11.กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68 ล้านบาท 12.กรมหม่อนไหม 710.14 ล้านบาท 13.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,937.44 ล้านบาท 14.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 285.96 ล้านบาท และ 15.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 644.47 ล้านบาท

ส่วนองค์กรมมหาชน 3 หน่วยงาน จะได้รับการจัดสรรงบประมาณนี้ 1.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 546.45 ล้านบาท 2.สำนักงานพิพิธภัณฑิเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 198.75 ล้านบาท และ 3.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 396.80 ล้านบาท และมีรัฐวิสาหกิจอีก 4 แห่ง คือการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรม (อตก.) องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยังมีสำนัก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

หัวข้อข่าว : รมต.เกษตรฯพิตเล็งย้ายใหญ่ เตรียมแบ่งงานเสนาบดีหลังแถลงนโยบาย

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 24068 หน้า : 1, 8, 10

งานกองทุนฟื้นฟูเพื่อพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

สำหรับ นายกฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรฯ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช. เกษตรฯ จะพ้นหน้าที่ในวันที่ ครม.ใหม่ ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็จะเก็บของออกจากกระทรวง

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักชาติ เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต.ขอให้ตรวจสอบกรณี 6 ส.ว.ถือครองหุ้นสื่ออาจเข้าช่วยทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ส.ว. ประกอบด้วย นายวิวรรธน แสงสุริยะฉัตร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นางศิรินา ปวีโรฬารวิทยา นายสม จาตุศรีพิทักษ์ นายสุรัชย์ เลียงบุญเลิศชัย และนายอนุมิต อาหมัด โดยให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้ถือครองหุ้นในบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ การประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รัฟพิมพ์ หนังสือพิมพ์หนังสือจำหน่ายออกหนังสือพิมพ์หรือ บริการจัดเก็บรวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และ

ประเมินผลในการดำเนินธุรกิจตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ ส.ส. 32 คน ถือหุ้นสื่อไว้วินิจฉัย รวมทั้งมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินสิทธิ นายคมสันต์ ศรีวณิชย์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 อ่างทองพรรคประชาชาติ จากเหตุถือหุ้นในลักษณะเดียวกันมาแล้ว จึงเห็นว่า กกต.ควรจะพิจารณาและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นอกจากนี้ ยังร้องขอให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งให้นางนาที่ รัชกิจประการ ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาตัดสินสิทธิทางการเมือง 5 ปี ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. ในช่วงที่มีการยื่นอุทธรณ์คดี ปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพราะขณะนี้มีความเห็นแตกต่างกันของทั้งนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่ายังปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.ได้หรือไม่ แต่ส่วนตัวเห็นว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของนางนาที่สิ้นสุดลงแล้ว เพราะต้องคำพิพากษา แม้จะอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ แต่ในชั้นการพิจารณาของศาลนางนาที่ให้การรับสารภาพ ดังนั้นจึงควรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ก.เกษตรฯแบ่งงานตามแผนหาเสียง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10453 หน้า : 5 (บน)

## ก.เกษตรฯแบ่งงานตามแผนหาเสียง

### 'ธรรมนัส' เชิญ 5 เสือ-โรงสีถกแก้ราคาข้าว/ยาง

รมว.เกษตรฯฯ คนใหม่เปิดเตรียมหาหรือ 3 รมช.แก้ ปัญหาสินค้าเกษตรทั้งระบบ รวมถึงปัญหาภัยแล้ง ด้าน 'ธรรมนัส' จ่อเชิญ 5 เสือส่งออกยาง-โรงสีมาคุย เพราะ เชื่อที่ราคาตกต่ำส่วนหนึ่งถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง รมช.เตรียมจัดแบ่งงานของรมต.ตามนโยบายที่พรรคตัว เองหาเสียงไว้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ว่า หลังการจลาจลสัตย์ปฏิญาณแล้วจะเดินทางเข้ากระทรวง เกษตรฯ เพื่อแบ่งงานและความรับผิดชอบให้กับรัฐมนตรี ชั่วทั้ง 3 คน แต่เบื้องต้นใน 1-2 วันนี้อาจเรียกหารืออย่างไม่ เป็นทางการกับรัฐมนตรีช่วยของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งหมดที่ร่วมกันรับผิดชอบเกษตร รับผิดชอบผลิตและ ราคาสินค้าเกษตรร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ด้านร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องของพืชผลเกษตร และสถานการณ์แล้ง ถือเป็น ภาวะแห่งชาติที่ทุกฝ่าย ในรัฐบาล ต้องร่วมหารือกับทุกภาค ส่วนเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยราคาสินค้าเกษตรส่วน ใหญ่เป็นเรื่องของพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าคนกลางที่เข้ามากด ราคาสินค้าของเกษตรกร ทั้งชาวสวน ชาวนา

“หลังเข้ารับตำแหน่งและเข้าทำงานอย่างเป็นทางการจะ เชิญ 5 เสือส่งออกยางพาราเข้ามาคุย เพราะเรื่องยางราคา ปรับตัวลดลงทุกวันนี้ น่าจะเกิดจากการกดราคาของพ่อค้า

คนกลาง ส่วนชาวนาถือเป็นเรื่องช่วยเหลื ทั้งเรื่องของการประกันรายได้ ชะลอการขาย และอีกหลาย มาตรการที่จะผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น”

ปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข ปัญหาคือ ราคาสินค้าที่ตกต่ำเพราะถูกกดราคาจากพ่อค้า คนกลาง ดังนั้นยางพาราที่ราคาตกต่ำ ต้องเรียก 5 เสือมาคุย ส่วนราคาข้าวที่ตกต่ำต้องเรียกโรงสีมาคุยด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการแบ่งงานให้รมช.แต่ละคน นั้น คาดว่าจะยึดตามนโยบายของแต่ละพรรคเป็นหลัก นาย เฉลิมชัยดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมหม่อนไหม ฝน หลาวและการบินเกษตร และการยางฯ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กล่าวว่าจะดูแล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรม ประมง องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) และกรมการข้าว

นายประภัตร โพธสุธน รมช.พาณิชย์พัฒนาแล้ว จะ ดูแลกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย ดูแลกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อทำตามนโยบายสนับสนุนการ ปลูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' ถก 3 รมช.เกษตรฯ แบ่งงานตาม 'นโยบายพรรค'

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11250 หน้า : 1(กลาง), 2

## >2 'เฉลิมชัย' ถก 3 รมช. แบ่งงานตามนโยบายพรรค

# 'เฉลิมชัย' ถก 3 รมช.เกษตรฯ แบ่งงานตาม 'นโยบายพรรค'

**กรุงเทพธุรกิจ** ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่จับตาหลังเป็นกระทรวงเดียวที่มีจำนวนรัฐมนตรีมากที่สุด ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดนี้ ซึ่งล่าสุดในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยรวม 4 คนเช่นกัน

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลใหม่จะมีรัฐมนตรีมาดูแลกระทรวงเกษตรฯ ถึง 4 คนอีกครั้ง แต่ ครั้งนี้จะต่างไปจากเดิม เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมาจากพรรคร่วม แทนที่จะเป็นพรรคการเมืองหลัก ที่มีเสียงข้างมาก ที่สำคัญทุกพรรคมีนโยบายคล้ายๆกัน จึงน่าจะจับตามองการแบ่งงานและการทำงานจะดำเนินการกันอย่างไร

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เบื้องต้นช่วง 1-2 วันนี้อาจจะมีการเรียกหาหรืออย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีช่วยของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด ก่อน โดยทุกพรรคต้องร่วมกันดูแลทั้งตัวเกษตรกร ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร

“เรื่องต่างๆ ที่ต้องดำเนินการ และดูแลคือเรื่องของราคายางพารา และเรื่องน้ำแล้ง โดยยางพาราราคาปรับตัวลดลงมาก ส่วนสถานการณ์น้ำได้รับรายงานว่า น้ำต้นทุนไม่ค่อยมี ฝนตกห้องช่วง อาจมีปัญหาให้เกิดสถานการณ์แล้งได้ จึงจะเร่งดำเนินการเพื่อหามาตรการรับมือ”

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งและเข้าทำงานอย่างเป็นทางการจะเชิญ 5 เสือผู้ส่งออกยางพาราเข้าหารือ เพราะ

การแบ่งงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
<b>เฉลิมชัย ศรีอ่อน</b> (สว.)	กรมชลประทาน 65,643.27	กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร 2,302.03	สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรฯ 1,756.01
	กรมหม่อนไหม 710.14	สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร 644.47	การยาง แห่งประเทศไทย
<b>ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า</b> (สว.)	กรมประมง 4,096.94	กรมการข้าว 3,138.44	สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1,937.44
	องค์การสะพานปลา		องค์การตลาด เพื่อเกษตรกร (อตก.)
<b>ประภัตร โพธสุธน</b> (สว.)	กรมส่งเสริมการเกษตร 6,340.56	กรมปศุสัตว์ 6,225.69	สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 285.96
	องค์การส่งเสริม กิจการโคนม แห่งประเทศไทย		
<b>บัญญัติ ไทยเศรษฐ์</b> (สว.)	กรมพัฒนาที่ดิน 5,723.70	กรมวิชาการเกษตร 4,136.47	กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,101.68
	กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ 1,354.42		หน่วย : ล้านบาท ที่มา : กระทรวงเกษตรฯ กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องยางราคาปรับตัวลดลง ทุกวันนี้ น่าจะเกิดจากการตกของพ่อค้าคนกลาง ส่วนชาวนา ถือเป็นเป้าหมายต้นๆ ที่พรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยเหลือ ลักษณะการประกันรายได้ จะลดการขาย และอีกหลายมาตรการที่จะผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการปลูกข้าว กระทรวง

เกษตรฯต้องดำเนินการเพื่อรักษาระดับราคาให้เกษตรกรไทยอยู่ได้

“ในฐานะพรรคพลังประชารัฐ ที่เคยประกาศไว้ว่า พรรคจะดูแลราคายางพาราให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 65 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาข้าวจะต้องดำเนินการตามแผนข้าวแห่งชาติ สำหรับที่ดิน ส.ป.ก.ก็จะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'เฉลิมชัย' ถก 3 รมช.เกษตรฯ แบ่งงานตาม 'นโยบายพรรค'

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11250 หน้า : 1(กลาง), 2

**ทำให้เป็นที่ดินทอง แต่ทั้งนี้ต้องหารือกับ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะ  
เจ้ากระทรวงก่อน ว่าถ้าแบ่งงานแล้ว ใคร  
จะดูแลบ้าง”**

รายงานจากกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่า  
การแบ่งงานของรัฐมนตรีคาดว่าจะยึดตาม  
นโยบายของพรรคเป็นหลัก โดยนายเฉลิมชัย  
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  
จากพรรคประชาธิปัตย์จะดูแลสำนักงาน  
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ **สำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร (สศก.)** กรมชลประทาน กรม  
หม่อนไหม ฝนหลวงและการบินเกษตร  
และการยางแห่งประเทศไทย

**ร.อ.ธรรมนัส จากพรรคพลังประชารัฐ**  
คาดว่าจะดูแลสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กรมประมง  
องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อ  
เกษตรกร (อตก.) และกรมการข้าว โดยใน  
ส่วนของ สปก. นั้นเนื่องจากนโยบายพรรค  
พลังประชารัฐ ต้องการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์  
สปก. ให้เป็นโฉนด หรือที่ดินทองคำที่สามารถ  
นำไปค้ำประกันเงินกู้จากธนาคารได้

ในส่วนของกรมประมงจะไม่รู้  
พระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 เท่ากับ  
ว่าจะเดินหน้านโยบายด้านการทำประมงผิด  
กฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม  
หรือ โอลิยูตูป โดยต้องดำเนินการควบคุม  
ไปกับการดูแลองค์การสะพานปลาด้วย  
เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน

ส่วนกรมการข้าวที่พรรคพลังประชารัฐ  
ต้องดูแลเอง เพราะจะสามารถบริหารจัดการ  
ควบคุมไปกับการบริหารจัดการกระทรวง  
พาณิชย์ในด้านตลาดนำการผลิต ตามแผน  
ข้าวครบวงจร

**ประภัตร โพธสุธน รมช.จากพรรค  
ชาติไทยพัฒนา** คาดว่า จะดูแลกรม  
ส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงาน  
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(มกอช.) องค์การส่งเสริมกิจการโคนม  
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
(อ.ค.ส.) ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวอยากดูแล  
อตก.ด้วย แต่พลังพรรคพลังประชารัฐ  
ไม่ให้จะดูแลเอง

ทั้งนี้ที่ต้องการดูแลกรมส่งเสริมการเกษตร  
เนื่องจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาที่พรรคชาติไทย  
ได้เข้ามาดูแลกระทรวงเกษตร ซึ่งกรมนี้  
จะมีส่วนช่วยผลักดันนโยบายของพรรค

ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนกรมปศุสัตว์ อ้างว่า  
ต้องส่งเสริมคู่กัน อีกทั้งปศุสัตว์ยังมี  
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มนายทุนและผู้  
ส่งออกต่างๆ ในขณะที่การส่งออกต้องได้  
มาตรฐาน พรรคชาติไทยจึงตั้งมกอช.มาอยู่  
ในการดูแลด้วย

**มัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.จากพรรค  
ภูมิใจไทย** กล่าวว่า เพื่อสานต่อนโยบาย  
ด้านกัญชา ดังนั้นจึงขอดูแล กรมวิชาการ  
เกษตรคู่กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อขยายพื้นที่  
ปลูกไปทั่วประเทศและเพื่อให้เกิดการพัฒนา  
สร้างมูลค่าเพิ่มจึงจะดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ที่มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์

**อนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์** กล่าวว่า ในขณะนี้  
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หาห้องเพิ่มหลังจาก  
ที่มีการโปรดเกล้าฯ ให้มีรัฐมนตรีดูแล  
กระทรวงเกษตรถึง 4 คน เนื่องจากห้อง  
ที่เตรียมเอาไว้มี 3 ห้องบริเวณชั้น 2 ของ  
อาคาร 1 ส่วนใหญ่ห้องโชนากลางจะเป็นของ  
รัฐมนตรีว่าการ และปึกชัย-ชวาท จะเป็น  
ของรัฐมนตรีช่วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมการณ์ที่มีรัฐมนตรีมาดูแล  
4 คน นั้นจะแบ่งห้องปึกชัยออกเป็น 2 ห้อง  
แต่มีปัญหาคือ ตัวรัฐมนตรีช่วยที่อยู่ห้อง  
ด้านในกว่าต้องเดินผ่านห้องแรกดังนั้น  
ต้องให้ทั้ง 4 รัฐมนตรีมาดูสภาพห้องและ  
เลือกกันเองนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ  
ต้องจัดที่จอดรถ ให้เพียงพอสำหรับทีม  
คณะทำงานอย่างเพียงพอด้วย

**“ยอมรับว่าหนักใจ เมื่อแบ่งงานกัน  
แต่ละพรรคก็มีคำสั่งให้ทำงานภายใต้  
นโยบายพรรคนั้นๆ ขึ้นตรงกับรัฐมนตรี  
ของตนเองไม่ต้องไปฟังรัฐมนตรีพรรค  
อื่น หากเกิดแบบนี้จะซ้ำรอยอดีตที่ทำให้  
กระทรวงเกษตรแตก ข้าราชการแบ่งฝ่าย  
แบบนี้ไม่ชอบ ”**

ขณะที่ **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์**  
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอบคำถามถึง  
การที่กระทรวงฯ มีรัฐมนตรีถึง 4 คนว่า  
อย่าลืมนึกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นกระทรวงใหญ่ รับผิดชอบคนที่เป็น  
เกษตรกรเกือบทั่วประเทศ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ prachachat.net

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก.ปล้มมาตรการปรับสมดุลการผลิต ลดพ่อแม่พันธุ์ต้นราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่องถึงฟองละ 2.83 บาท

ประกาศิตธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

Trip.com

กรุงเทพฯ (BKK) + ลานซ์ (LAX) + กรุงเทพฯ (BKK)  
เริ่มต้นที่ 1,291 บาท

เชียงใหม่ (CNX) + กรุงเทพฯ (BKK)  
เริ่มต้นที่ 626 บาท

จองเลย

จองเลย

หน้าแรก | ผู้-การเดิน | เศรษฐกิจ | เกาะ-ทะเล | นรอนนอร์ดี | การตลาด | นวัตกรรม | ไอที | ท่องเที่ยว | การเมือง | สื่อสาร-เอชอาร์ | SPINOFF | ติลน์

## เศรษฐกิจในประเทศ

# สศก.ปล้มมาตรการปรับสมดุลการผลิต ลดพ่อแม่พันธุ์ต้นราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อ เนื่องถึงฟองละ 2.83 บาท



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงทิศทางการราคาไข่ไก่ว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้าพ่อแม่ ปุ๋ย-ยาพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต

รหัสข่าว: I-190712001123

หน้า: 1/3



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพามุทราชู ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ prachachat.net

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก.ปลื้มมาตรการปรับสมดุลการผลิต ลดพ่อแม่พันธุ์นราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่องถึงฟองละ 2.83 บาท

โดยราคาไข่ไก่คณะปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท และ มิถุนายน ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รวมต้นทุนทั้งที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของปุ๋ย-ยาพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัน และปรับลดการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ prachachat.net

หัวข้อข่าว : สศก.ปลื้มมาตรการปรับสมดุลการผลิต ลดพ่อแม่พันธุ์ต้นราคาไข่ไก่ขยับขึ้นต่อเนื่องถึงฟองละ 2.83 บาท

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

นอกจากนี้ ยังผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 สามารถรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ปริมาณ 167.65 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 65.64%

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจะยังคงดำเนินมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพโดยแนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีก หากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า พ่อ-แม่ ปุ๋ย-ยาพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลอดภัยตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง

โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาหาคาผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อหวังโซ่การผลิตธุรกิจไข่ไก่เติบโตอย่างยั่งยืน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : เอ็กบอร์ตตันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท คาดแนวโน้มอาจแพงขึ้นอีก

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562



# ข่าวสด



จองที่พักใน "สิงคโปร์" กับ Agoda  
พักผ่อนได้อย่างใจ ในราคาสบายกระเป๋า



ข่าวด่วน เลือกตั้ง 62 เต้นออนไลน์ ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสตรอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา คอลัมน์ บ้านเที่ยง หอย อื่นๆ

หน้าแรก > เศรษฐกิจ > เอ็กบอร์ตตัน...

## เศรษฐกิจ

# เอ็กบอร์ตตันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท คาดแนวโน้มอาจแพงขึ้นอีก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 - 15:08 น.



# ไข่ไก่ราคาพุ่งต่อเนื่อง

รหัสข่าว: I-190712001109

หน้า: 1/2



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : เอ็กบอร์ดดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท คาดแนวโน้มอาจแพงขึ้นอีก

## เอ็กบอร์ดดันราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง ก.ค. อยู่ที่ฟองละ 2.83 บาท คาดแนวโน้มราคาอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกหากสามารถบริหารจัดการ ปริมาณนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ ทุกฝ่าย

ราคาไข่ขยับขึ้นต่อเนื่อง – นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงทิศทางราคาไข่ไก่ว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศพร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไข่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล

ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่คณะปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเม.ย. ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพ.ค. ราคาฟองละ 2.74 บาท และมิ.ย. ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนก.ค. 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท ทั้งนี้ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (รวมต้นทุนทั้งที่เป็นเงินสดและต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด) เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 8% ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ็กบอร์ด (Egg Board)) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศโดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของปู่-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : "กฤษฎาโมเดล" แก้ไขไก่ล้มตลาดสำเร็จ ต้นราคาฟองฟองละ 2.83 บาท

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

สยามรัถ  
Siam Rath

เพิ่มเพื่อน

เฟซบุ๊ก | ทวิตเตอร์ | ยูทูป | เข้าสู่ระบบ

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้ การเมืองท้องถิ่น เกษตร ประกันภัย

คอลัมน์ > กทม. ภูมิภาค อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์บันเทิง สตรี วัยใส-นิวเจน พระเครื่อง ทองเที่ยว วัฒนธรรม

## "กฤษฎาโมเดล" แก้ไขไก่ล้มตลาดสำเร็จ ต้นราคาฟองฟองละ 2.83 บาท



เกษตรกร ฟุ้ง "กฤษฎาโมเดล" ภาครัฐลดนำการผลิต แก้ไขไก่ล้มตลาดเป็นผลสำเร็จ ส่งผลราคาหน้าฟาร์มสูงกว่าต้นทุนการผลิต ต้นราคาไข่ ยุคลุงตุ๋ ขยับขึ้นแตะฟองละ 2.83 บาท

รหัสข่าว: I-190712001021

หน้า: 1/2

 iQNewsClip  
[www.iqnewsclip.com](http://www.iqnewsclip.com)

บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพูนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ [help@iqnewsclip.com](mailto:help@iqnewsclip.com)





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ [siamrath.co.th](http://siamrath.co.th)

หัวข้อข่าว : "กฤษฎาโมเดล" แก้ไขไถ่ล้นตลาดสำเร็จ ต้นราคาพุ่งฟองละ 2.83 บาท

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงทิศทางราคาไข่ไก่ว่า จากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของนายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนดึงความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการปรับลดการนำเข้าฟอ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงเพื่อให้ปริมาณไข่ไข่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่ละปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท และ มิถุนายน ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 8 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของปู่-ย่าพันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าฟอ-แม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว พร้อมลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงให้อยู่ประมาณ 50 ล้านตัวต่อวัน หรือประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ในการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงอายุไม่เกิน 78 สัปดาห์ เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตในระบบ และเร่งรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี

นอกจากนี้ ยังผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 สามารถรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ปริมาณ 167.65 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 65.64

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะยังคงดำเนินมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพโดยแนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีก หากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า ฟอ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาการขาดผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซการผลิตของธุรกิจไข่ไก่อย่างยั่งยืนตลอดไป





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ naewna.com

หัวข้อข่าว : กษ.ฟุ้งแก้ปัญหาไก่ไข่'ล้นตลาด! ต้นราคาตะแคงลงละ2.83บาท

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562



คอลัมน์ > ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา

หน้าแรก / ในประเทศ



**กษ.ฟุ้งแก้ปัญหา'ไก่ไข่'ล้นตลาด! ต้นราคาตะแคงลงละ2.83บาท**

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 11.25 น.

รหัสข่าว: I-190712000619



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

หน้า: 1/2



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากเว็บไซต์ naewna.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : กษ.พุ่งแก้ปัญหาลูกไข่ไล่ล้านตลาด! ต้นราคาแตะฟองละ 2.83 บาท

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงทิศทางราคาไข่ไก่ ว่าจากผลผลิตไข่ไก่ที่เกินความต้องการบริโภคในปี 2561 และภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนดึงความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการปรับลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ และส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

พร้อมทั้งปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ยืนกรงในระบบอยู่ในภาวะสมดุล ส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงกว่าต้นทุนการผลิต โดยราคาไข่ไก่คละปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 เดือนพฤษภาคม ราคาฟองละ 2.74 บาท และเดือนมิถุนายน ราคาฟองละ 2.80 บาท และสัปดาห์แรกเดือนกรกฎาคม 2562 เฉลี่ยที่ฟองละ 2.83 บาท เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาท

สำหรับผลผลิตปี 2562 กรมปศุสัตว์ คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่ 14,810 ล้านฟอง ลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 8 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ด้วยการปรับสมดุลการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการในการบริโภคภายในประเทศ โดยมีมติให้ปรับลดแผนการนำเข้าในปี 2562 ของพ่อแม่พันธุ์ (G.P.) ให้เหลือจำนวน 3,800 ตัว และปรับลดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ (P.S.) เหลือจำนวน 460,000 ตัว พร้อมลดจำนวนแม่ไก่ไข่ยืนกรงให้อยู่ประมาณ 50 ล้านตัวต่อวัน หรือประมาณ 40 ล้านฟองต่อวัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ในการปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง อายุไม่เกิน 78 สัปดาห์ เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตในระบบ และเร่งรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ให้ได้ตามเป้าหมาย 300 ฟอง/คน/ปี

นอกจากนี้ ยังผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อลดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน โดยในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2562 สามารถรวบรวมไข่ไก่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ปริมาณ 167.65 ล้านฟอง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 65.64

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะยังคงดำเนินมาตรการต่อเนื่องเพื่อให้ราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพ โดยแนวโน้มราคาอาจจะขยับขึ้นได้อีก หากสามารถบริหารจัดการปริมาณนำเข้า พ่อ-แม่ ปู่-ย่าพันธุ์ ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ผู้เลี้ยงควบคุมปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสม ปลดไก่ตามอายุที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเพิ่มอัตราการบริโภคไข่ไก่ให้สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ผลิตเชื่อมโยงกับผู้ซื้อโดยตรง โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการบริโภคมีความสมดุล ก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาหาค่าผลผลิตไข่ไก่ตกต่ำอีก

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่การผลิตของธุรกิจไข่ไก่อย่างยั่งยืนตลอดไป





## ชาวปณคน คนปณข่าว

### ● “ลุงตุ๋” มองยาว ถึงปัญหา “มีอบชานาชาวไร่” ที่ทุกรัฐบาลต้องเจอ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องวางตัว “ผู้กองธรรมนัส” กับ “น้องสาวชาดา” มาเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ถือเป็น “กระทรวงเกรดเอ” ที่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็พรรคพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย รวมทั้งพรรคชาติไทยพัฒนา ต่างพยายามต่อรองที่จะดูแลกระทรวงนี้ เพราะเกี่ยวพันอยู่กับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ดูแลราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นกระทรวงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดี ตามนโยบาย “ศาสตร์พระราชา” ที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็หัวใจหลักในการบริหาร หากทำงานได้ดี ก็จะสามารถสร้างคณณนิยมให้กับพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดได้

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 108,539.324 ล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของงบประมาณรายจ่ายรวม ส่วนงบประมาณปี 2563 มีการเสนอขอไว้ในวงเงิน 246,998 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณจำนวนนี้ จะถูกกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ ในกำกับดูแลของกระทรวง...



เฉลิมชัย ศรีอ่อน



ประภัตร โพธสุธน

เมื่อมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ คณณรัฐมนตรี “ประยุทธ์ 2” ลงมา ปรากฏว่า มีคนจาก 4 พรรคการเมืองดังกล่าวข้างต้น ได้เป็รัฐมนตรีกระทรวงนี้กันครบ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็ “รัฐมนตรีว่าการ” ส่วน “รัฐมนตรีช่วยว่าการ” อีก 3 คน ได้แก่ นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากพรรคพลังประชารัฐ และ น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์ น้องสาว นายชาดา ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย

นับว่าเป็น “เซอร์ไพรส์” เล็กๆ ที่ “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่ง “ผู้กองธรรมนัส” มาเป็รัฐมนตรีช่วยว่าการที่นี้ จากที่เฝือก่อนหน้านั้นคาดการณ์กันว่า จะได้ตั้งว่าการกระทรวงแรงงาน ... เรื่องนี้ย่อมมีที่มาที่ไปในการจัดวางตัว ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้น ตั้งความหวังว่าจะแก้ปัญหาราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน ให้กระตือรือร้นมาหลังจากราคา

ตกต่ำมาหลายปี หากทำสำเร็จก็จะสร้างคณณนิยมรักษาคณณเสียงในพื้นที่ภาคใต้ไว้ได้ นอกจากนี้ที่พรรคได้หาเสียงไว้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และเรื่อง “โหนดสีฟ้า” จึงมีการคาดการณ์กันว่า “นายเฉลิมชัย” ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ จะดูแลหน่วยงาน กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็หลัก ... ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง 3 คน ก็แบ่งงานในกรมต่างๆ ให้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งยังมีหน่วยงานที่สำคัญๆ ในกระทรวง อาทิ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ต้น และยังมีองค์กรมหาชน อีก 3 แห่ง รัฐวิสาหกิจ อีก 4 แห่ง อยู่ในกำกับดูแล

ว่ากันว่า พืชผลด้านการเกษตร ตัวหลักๆ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็ “สินค้าการเมือง” ราคาขึ้น มีลง ตามวัฏจักร ... ในช่วงใกล้ฤดูการเลือกตั้ง สินค้าเกษตรมักจะมีราคาดี ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปีแรกๆ ของการตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อเป็การสร้างคณณนิยมให้กับพรรคการเมืองที่ครองอำนาจอยู่ จากนั้นราคาก็จะตกต่ำลง และจะกระตือรือร้นขึ้นใหม่ เมื่อใกล้เลือกตั้งอีกครั้ง ... อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจไม่ตายตัวเช่นที่ว่านี้ เพราะมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมมาเกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ตลาดโลก ก็มีผลในด้านราคาอยู่ด้วยเช่นกัน...

และเมื่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรได้รับความ



ชาดา ไทยเศรษฐ์



มณัญญา ไทยเศรษฐ์

เดือดร้อน ก็จะเกิดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปดูแลช่วยเหลือ หากรัฐบาลเพิกเฉย หรือไม่มีมาตรการที่เป็ที่พอใจของเกษตรกร ก็จะเกิดการเคลื่อนไหวขบวนมาประท้วง มากดดันที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีให้เห็นมาโดยตลอด ...

นี่จึงเป็เหตุผลให้ “ลุงตุ๋” ตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” และ “น.ส.มณัญญา ไทยเศรษฐ์” มาเป็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อรับมือกับปัญหานี้

“ผู้กองธรรมนัส” นี้เน็ เป็ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งภาคเหนือ ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ทำงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ทะเล่ป่า ทะลวงฐานเสียงพรรคเพื่อไทยของ “นายใหญ่” ได้หลายพื้นที่ ทั้ง จ.พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน แคมยังเป็นมือประสานในการเจรจาพรรคต่างๆ เข้าร่วมรัฐบาล และยังเคลียร์ปัญหาพรรคเล็ก ที่ไม่พอใจจากการที่ไม่ได้เข้ารัฐมนตรี ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล ...

ด้วยเป็คนที่ “มากคอนเนกชัน” บุคลิก “ถึงลูกถึงคน” แม้จะมีภาพ “มาเฟีย” แต่ก็มีศิลปะในการเจรจา ทั้งแข็ง ทั้งอ่อน



มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนทำให้ “ลุงตุ๋” ว่างใจให้เป็น “มือการเมือง” และไม่ลังเลที่จะมอบตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ให้ ขณะที่ “มัญญา ไทยเศรษฐ์” ก็มาในฐานะตัวแทนของ “นายชาติา ไทยเศรษฐ์” ผู้กว้างขวางแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ซึ่งก็คลุกคลีอยู่กับกลุ่มเกษตรกรเช่นกัน เขาเป็นประธานสมาคมชาวไร่ร้อยไทยเศรษฐ์จังหวัดอุทัยธานี ...และคงจำกันได้ที่ขบวนชาวนา นำรถไถ รถอีแต๋น อีแต่น มุ่งหน้ามาตามถนนสายเอเชีย สู่ทำเนียบรัฐบาล ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อปี 2557 เรื่องการจ่ายเงินค่าจำนำข้าว ที่รัฐบาลติดค้างชาวนา แต่เมื่อขบวนชาวนามาถึงวังน้อย จ.อยุธยา ก็ได้รับการเจรจาเคลียร์ปัญหา ก่อนจะมาถึงทำเนียบรัฐบาล... เรื่องรับมือมีอบเกษตรกรแล้ว การส่งน้องสาวมาเป็นรัฐมนตรี ก็ไม่ต่างอะไรกับที่ “ชาติา” มาเอง

เกษตรกรภาคใต้ ให้ประชาธิปไตยรับมือ ...เกษตรกรภาคเหนือ มี “ผู้กองธรรมนัส” คอยเคลียร์ ส่วนภาคกลาง เป็นหน้าที่ของ “มัญญา” ... นี่คือนโยบายรับมือปัญหา “มีอบเกษตรกร” ของรัฐบาล “ลุงตุ๋”.

● ตามนัด “ผู้กองธรรมนัส” เปิดหมดเปลือกทุกคดี ห้างยาเสพติดที่ออสเตรเลีย “เรื่องโละพะอ” คดีฆ่าต็อกเตอร์ ศาลยกฟ้อง ลั่นไม่ใช่คนรักร่วมเพศ โกงบิตคอยน์ เป็นพยาน ไม่ใช่ผู้ต้องหา ประกาศสัจจวาจา ชีวิตจากนี้ลูกชาวนาจะตั้งใจแทนคุณแผ่นดิน

ตกเป็นเป้ารุมถล่มรัวๆ ในโซเชียลฯ ตั้งแต่มีกระแสติดโศครม. ถึง “คุณสมบัติน” ชัดกับเก้าอี้เสนาบดีจนต้องประกาศว่าจะเปิดหมดเปลือกถึงปุมหลัง และคดีต่างๆ ที่สงสัยกัน เมื่อได้รับโปรดเกล้าแล้ว เมื่อวานนี้(11 ก.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เลือกรายการ “NEWS TALK ตัวจริงเสียงจริง” ของช่อง News1 เปิดใจแบบละเอียดดิบ เป็นที่แรก

เริ่มจากคดียาเสพติด ที่ออสเตรเลีย “ผู้กองธรรมนัส” รมช.เกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ถือว่าเป็นตราบาปที่ติดตัวมาตลอดชีวิต แต่เรื่องที่เกิดขึ้น มันเป็นเรื่องโละพะอ... ชาวห้าง ไม่ได้ชนไปขาย ไม่ได้ผลิตยาเสพติด ก่อนถูกจับนั้น บังเอิญมีรุ่นพี่ซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจหน่วยปราบปรามยาเสพติดของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำงานอยู่ทางด้านยาเสพติดตลอด พี่คนนี้เคยให้ความอุปการะตัวเขา และครอบครัวมาตลอด ...ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2536 ได้ชวนไปเที่ยวชิตินี่ โดยผ่านการตรวจค้นทุกอย่าง ไม่มีพกพาเสพติดใดๆ จากประเทศไทย

“แต่สิ่งที่ผมพลาดในชีวิต ตลอดเวลาผมก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรื่องนี้ พี่ท่านนี้ ก็ไปรับผมที่สนามบิน แล้วพาผมไปพักที่ห้องนอนที่พี่ท่านนี้พักอยู่ เหตุการณ์วันนั้น ผมไม่รู้เลย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ผมไม่รู้มาก่อน จู่ๆ พี่ ซึ่งพอไปถึงประมาณสักสิบนาที เพื่อนพี่ที่เป็นฝรั่ง ก็มาหาพี่ที่ห้อง ทันใดนั้นประมาณสัก 4-5 นาที ถ้าผมจำไม่ผิด ก็มีตำรวจ มีเจ้าหน้าที่เข้ามารวบพวกเราทั้ง 4-5 คน ทั้งหมดเลย ซึ่งผมก็ชิตินี่ เพราะผมไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน”

เหตุการณ์วันนั้น ถูกคุมขังประมาณ 8 เดือน ต่อสู้คดีมาโดยไม่ได้ถูกตัดสินว่าผมค้ายา นำเข้าเฮโรอีน แต่เป็นข้อหา knowing, concern เป็นข้อหาว่า รู้ว่ามีการทำอะไรกัน ซึ่งโทษในประเทศออสเตรเลีย ถือว่าเป็นโทษเบา ถ้าเป็นบ้านเรา ไม่มีข้อหานี้ เป็นข้อหาทู่โทษ ...

ระหว่างที่ต่อสู้คดี ก็ใช้ทนายซึ่งทางราชการของประเทศออสเตรเลีย เขาให้เรามาใช้ ทนายแนะนำว่า การต่อสู้คดีมันจะยาวมาก เพราะคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ในระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ของทางออสเตรเลีย ก็มาขอให้กันตนเองไว้เป็นพยาน พร้อมกับพี่ท่านนั้นด้วย การต่อสู้ ณ เวลานั้น เป็นการต่อสู้ว่า ตนเป็นพยานให้เจ้าหน้าที่รัฐ ว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่ไปสืบพยานที่ศาล จะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง ไม่รู้อะไรทั้งสิ้น ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ถูกจับในระหว่างที่บุคคลอื่นกระทำความผิด... นั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อ 26 ปีที่แล้ว ตอนนั้นยังมียศ ร้อยโท

หลังจากกลับมา ปี 2539 มีการออก พ.ร.บ.ล้างมลทิน จึงขอกลับเข้ามารับราชการ โดยใช้ยศเดิม คือ ร้อยโท เป็น “ร้อยโท พชร พรหมเผ่า” ประมาณปี 2540 พอปี 2541 วันที่ 1 มิถุนายน 2541 ได้รับเลื่อนยศเป็น ว่าที่ร้อยเอก จนประมาณเดือนสิงหาคม 2541 เกิดเหตุการณ์ คดีฆาตกรรมต็อกเตอร์คนหนึ่ง

“จริงๆ แล้ว คดีนี้ตำรวจภูธรภาค 3 สรุปสำนวนมาแล้วว่า ผมไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ผู้ได้บังคับบัญชาของผม ไปทำให้เขาเสียชีวิต แต่หลังจากนั้นคดีถูกโอนมาอยู่กองปราบฯ ผู้ต้องหาที่ให้การรับสารภาพมาโดยตลอด ก็ถูกสอบสวนใหม่ด้วยวิธีการของตำรวจ ซึ่งผมไม่อยากพูดถึงคดีนะ คดีมันจบไปแล้ว ก็เอาผมเป็นผู้ต้องหาพร้อม

“สิ่งที่มันติดตัวผมอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ผมอยากจะพูดมากในวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางท่านบอกว่า ผู้ตายมีครอบครัว



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

ในทวารหนัก ซึ่งก็พยายามจะเบนว่า ผมนิยมรักร่วมเพศ ซึ่งจริงๆ แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ต้องหาได้รับสารภาพ และศาลตัดสินจำคุก ให้การรับสารภาพหมดว่า ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลย ผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเลย ในคืนเกิดเหตุ ถึงแม้จะเป็นสำนักงาน ซึ่งตามข่าวบอกว่าเป็นบ้านผม ความจริงไม่ใช่ เป็นสำนักงาน เป็นบริษัท”

พอต่อสู้คดีมาตั้งแต่ปี 2541 ถูกคุมตัว 3 ปี 1 เดือน ในเรือนจำ ไม่ได้รับการประกันตัว จนปี 2544 ได้รับการประกันตัวแล้วออกมาสู้คดีข้างนอก สู้คดีจนปี 2547 ศาลสั่งยกฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ถึงจำเลยที่ 5-6 ทั้งหมด มีจำเลยที่รับสารภาพคือ จำเลยที่ 2 ที่ศาลตัดสินจำคุก 9 ปี ซึ่งคดีก็จบไป อัยการไม่อุทธรณ์. คดีก็จบไป

ส่วนคดีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่โกงบิตคอยน์ ของชาวฟินแลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้ นั่น “**ร.อ.ธรรมนัส**” บอกว่า บ.ดีเอ็นเอ ที่ตนถือหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และบังเอิญว่าคนที่ถือหุ้นบริษัทนี้ ไปเกี่ยวข้องกับคนที่โกงบิตคอยน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแล้ว ไม่เกี่ยวข้อง และอยู่ในฐานะพยาน ...ไม่ใช่ผู้ต้องหา

“**ผู้กองธรรมนัส**” บอกว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้ ก็เฉกเช่นเดียวกันว่า สิ่งที่มีนเกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี กับสิ่งที่มีนกำลังเกิดขึ้นวันนี้ และวันหน้า แน่หนอนว่า สิ่งที่ผ่านมาเราไม่สามารถทวนไปทำให้มันดีขึ้นได้ แต่ในอนาคตที่จะถึง หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้ว ผมจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า คนอย่างผม ทำอะไรยึดถือหัวใจของคนยากคนจน คิดถึงคุณแผ่นดิน ที่ยังไม่ได้ทดแทน...จากนี้ไปจะตั้งใจทำให้ดีที่สุด

ระยะทางพิสูจน์ม้าเงินได้ กาลเวลาจะพิสูจน์คนฉันนั้น ก็ต้องรอดูผลงาน รมช.ธรรมนัส กันต่อไป.





## ผนึกพันธมิตรส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า ร่วมมือกับ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการร่วมพัฒนาการเกษตรไทยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่านโครงการ “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn” และ สยามคูโบต้าเตรียมพร้อมจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019 เวทีระดมความรู้และแนวทางส่งเสริมเกษตรกรไทยทำเกษตรปลอดการเผา ในวันที่ 31 ก.ค.62 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี